

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 445* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 11/ 10/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ái thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hoàng

Ngày 10-10-2020 tại Assisi vừa qua, nước Ý Đấng đáng kính Carlo Acutis, một thiếu niên lập trình viên người Ý đã về với Chúa vào năm 2006, được phong chân phước. Có thể nói đây là vị thánh trẻ của thời nay.

Đây là vị thánh trẻ vì Acutis, qua đời ở tuổi 15 vì căn bệnh bạch cầu. Cha mẹ người Ý của Acutis đã sinh ra cậu vào ngày 3-5-1991 tại Luân Đôn và không lâu sau đó họ quay lại Milan sinh sống. Carlo đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức lúc 7 tuổi. Trong cuộc đời 15 năm ngắn ngủi, Carlo Acutis đã khiến hàng ngàn người cảm động vì đức tin và lòng sùng kính sâu sắc của Carlo đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ của cậu nhớ lại rằng Carlo chưa bao giờ bỏ dự lễ hằng ngày: “Khi còn là một cậu bé, đặc biệt là sau khi Rước lễ lần đầu, Carlo không ngày nào bỏ Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi và châu Thánh Thể.”

Đây là vị thánh của thời đại hôm nay vì ngài là một người đam mê công nghệ, Carlo từng là một game thủ và cũng là một lập trình viên máy tính. Từ khi mới 11 tuổi, Carlo đã sử dụng kỹ năng am hiểu công nghệ của mình để xây dựng toàn bộ danh mục trang web về các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Carlo muốn sử dụng công nghệ và trang web của mình để truyền giáo.

Trong Tông huấn Christus Vivit sau Thượng Hội đồng Giám mục 2018 về Giới Trẻ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nêu gương Acutis như một hình mẫu thánh thiện trong thời đại kỹ thuật số. Chính chân phước Carlo đã từng nói: “Càng rước lễ nhiều, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu, để ngay trên mặt đất này, chúng ta đã được thưởng thức hương vị Thiên đàng rồi.” Câu nói diễn tả trọn vẹn lòng mến của Chân phước.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

11/10/2020 CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A

NƯỚC TRỜI CHO KHÔNG CHỨ KHÔNG RẼ TIỀN

“Này bạn làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22 12)

Suy niệm: Lời rao giảng Nước Trời là điều cốt lõi trong sứ vụ của Chúa Giê-su. Ngài được sai đến trần gian “*cốt là để làm việc đó*” (Lc 4,43) dù phải trả giá đắt nhất là cái chết trên thập giá. Qua dụ ngôn tiệc cưới, Chúa Giê-su mạc khải mẫu nhiệm Nước Trời là một hồng ân được Chúa ban không và cho mọi người không trừ ai. Thật vậy, Nước Trời giống như một bữa tiệc mà Thiên Chúa, vị chủ tiệc, mời gọi mọi hạng người đến dự. Không phải do công trạng hay vì họ xứng đáng, mà hoàn toàn do tấm lòng của chủ tiệc. Tuy nhiên, nút thắt của câu chuyện nằm ở chỗ có một người bị loại ra ngoài vì không mặc y phục lễ cưới! Tiệc cưới Nước Trời là một hồng ân ban không cho hết thấy mọi người; nhưng không hề rẻ tiền, xoàng xĩnh. Khách dự tiệc cần có sự chuẩn bị xứng hợp, thái độ trân trọng và tâm tình khát khao.

Mời Ban: Mong muốn một tôn giáo ‘dễ dãi’, đó là cơn cám dỗ tinh vi luôn rình rập tín hữu ở mọi nơi mọi thời. Bây giờ, người ta theo Chúa Giê-su mà không có thập giá, tìm kiếm ơn cứu độ mà không cần cam kết hay dấn thân. Bạn được mời gọi vượt quá nỗi trạng này để bước theo Thầy Chí Thánh cách chân thực hơn. Nước Trời luôn rộng mở, nhưng bạn đừng quên ‘mặc y phục lễ cưới’!

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, tôi tập hy sinh hãm mình và làm một việc bác ái để cảm nếm niềm vui Nước Trời.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa đã mời gọi chúng con đón nhận Nước Trời như một ân ban nhưng không. Xin giúp chúng con biết miệt mài tìm kiếm và xây dựng Nước Trời, cho dầu phải chấp nhận nhiều hy sinh, gian khổ.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ ĐTC Phanxicô khuyến khích sáng kiến biên tập mới “**Xanh và Dương**”

Hôm 2/10, lễ hội “Xanh và Dương”, sáng kiến biên tập mới của tập đoàn báo chí Gedi của Ý về lĩnh vực bảo vệ môi trường, ĐTC Phanxicô đã gửi một sứ điệp khuyến khích sáng kiến này.

ĐTC nói rằng: “‘một hệ sinh thái của truyền thông’ thực sự cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Sự tàn phá đa dạng sinh học, việc gia tăng đáng sợ các thảm họa khí hậu, tác động của dịch bệnh mà trên hết đối với những người nghèo và yếu nhất, là những dấu hiệu nguy hiểm cần phải được phân tích và đào sâu. Chúng ta không thể phớt lờ được nữa”.

Do đó, ĐTC khuyến khích các chuyên gia thông tin “giải thích và làm nổi bật các mối liên hệ giữa số phận con người và môi trường thiên nhiên”; đồng thời, “góp phần thúc đẩy trách nhiệm của công dân, các nhà lãnh đạo của các quốc gia, những người hướng dẫn các hoạt động xã hội, các doanh nhân và các nhân vật làm chủ nền kinh tế và tài chính, nhằm tạo nên cuộc hoán cải sinh thái một cách cấp bách và dứt khoát để sống còn”.

ĐTC cũng nhắc rằng “nền báo chí có chất lượng luôn tôn trọng phẩm giá của con người, khởi đi từ những người chịu nhiều đau khổ nhất”. Trong bối cảnh đại dịch, các chuyên gia truyền thông “cần nắm lấy cơ hội lớn để tìm kiếm lợi ích chung, dựa trên tình liên đới.” Ngược lại, “nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi các giải pháp mang tính ích kỷ và chạy theo quyền lực, thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn”. Do đó, “chỉ cùng nhau, chúng ta mới có thể thực sự vươn lên từ thảm họa của hành tinh”.

❖ **Người mẹ can đảm từ chối phá thai, hai con sinh đôi làm linh mục**

Cách đây 36 năm, thân mẫu của hai cha Philip và Phaolô là bà Rosa biết mình đang mang thai và bà Rosa đã đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết những gì họ nhìn thấy trên màn hình là một đứa trẻ bị dị tật nghiêm trọng, theo mô tả, có lẽ là một cặp song sinh dính liền không thể sống được và có thể nguy hại đến mạng sống của bà Rosa. Bác sĩ đề nghị bà phá thai như nhưng bà không muốn. Cha Philip nói rằng họ không biết chắc là bác sĩ đọc sai kết quả siêu âm, hay do sự can thiệp của Chúa để hai anh em sinh đôi chào đời mạnh khỏe. Bất kể là điều gì, cha Phaolô nói: “Tôi luôn âm thầm cảm và sự dịu dàng đặc biệt khi tôi nghĩ về tấm lòng của mẹ tôi, người sẵn sàng hy sinh sự sống cho tôi, cho chúng tôi.”

Con đường từ khi họ chào đời đến khi trở thành linh mục không hề bằng phẳng và dễ dàng chút nào. Trong một thời gian, đam mê chơi bóng đã cản trở hai cha tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Sau đó, năm các cha 14 tuổi, cha mẹ của họ ly thân; Philip và Phaolô bắt đầu dành nhiều thời gian tham gia vào giáo xứ hơn, vì ở thị trấn của họ không có nhiều thứ khác để làm. Vào năm 16 tuổi, họ ngừng chơi bóng đá và tham gia vào giáo xứ nhiều hơn bao giờ hết. Và năm 18 tuổi họ gia nhập chủng viện.

Tuy các cặp sinh đôi thường chia sẻ với nhau những điều thầm kín của họ, nhưng hai anh em Philip và Phaolô lại giữ kín việc họ phân định ơn gọi, bởi vì họ không muốn ảnh hưởng đến quyết định cuộc đời của nhau. Mỗi người cảm thấy ơn gọi linh mục thu hút họ theo cách khác nhau. Họ không biết ai

trong họ là người cảm thấy ơn gọi linh mục trước, nhưng họ nghĩ rằng Chúa làm những điều tốt để bảo đảm tự do của họ trong việc đáp lại ơn gọi.

Cha Philíp khẳng định rằng “Chúa không đùa giỡn chúng tôi. Người muốn chúng tôi hạnh phúc và chức linh mục là một ơn gọi thật đẹp, mang lại hạnh phúc cho chúng tôi.” Cha Phaolô cũng chia sẻ: “Chúa Giêsu, Giáo hội và thế giới cần chúng tôi, nhưng không phải là bất cứ người trẻ nào: họ cần những người trẻ có sức mạnh chân lý của Chúa, để cuộc sống của họ chiếu tỏa sự sống, nụ cười của họ chiếu tỏa hy vọng, ánh nhìn của họ phản chiếu đức tin và hành động của họ bày tỏ tình yêu.”

Hai linh mục sinh đôi chỉ biết về lòng can đảm của mẹ mình khi họ đang học năm thứ sáu chủng viện. Hai cha xem những sự việc đầu đời này như sự quan phòng của Chúa: Chúa đã gọi họ từ thuở đời đời và tình yêu và lòng quảng đại của bà mẹ đã làm cho ơn gọi của họ thành hiện thực. Cha Phaolô nói: “Làm sao chúng tôi có thể không bảo vệ sự sống? Làm sao chúng tôi có thể không giảng về Thiên Chúa của sự sống? Sự kiện mẹ tôi chọn không phá thai là một động lực cho ơn gọi của tôi, nó mang lại sự sống đặc biệt cho ơn gọi của tôi. Tôi xác tín về những gì tôi tin tưởng, những gì tôi đang có và những gì tôi nói, rõ ràng là nhờ ơn sủng của Chúa.”

Sau 10 năm học tập và chuẩn bị, hai anh em được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Valparaíso ngày 28.04.2012. Ngày nay mạng xã hội là một phần trong sứ vụ của họ. Các bài đăng của họ trên Facebook, Instagram và Twitter phản ánh niềm vui của họ trong chức linh mục, khiếu hài hước, sự gần gũi của họ với nhau và với gia đình, và tình yêu bóng đá của họ.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Thánh lễ kính Đức Trinh nữ Maria 13/10**

Vào lúc 12g00 ngày thứ ba 13/10, Giáo xứ sẽ có thánh lễ kính Đức Maria như thường lệ. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

❖ **Chúc mừng bốn mạng ca đoàn Avila.**

Thứ năm 15/10/2020, lễ thánh Têrêsa Avila và cũng là bốn mạng ca đoàn Têrêsa Avila. Giáo xứ xin được chúc mừng ca đoàn nhân ngày bốn mạng. Xin Chúa ban cho mọi thành viên trong ca đoàn được lòng sốt sắng nhiệt huyết phục vụ Giáo Hội như chính thánh bốn mạng vậy.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Maria Quỳnh Như:** 50kg gạo. **Shop ve chai:** 10.000.000đ.